



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 30-12-2012

Lễ Thánh Gia

Năm C

Con có bốn phận

LỜI CHÚA: Lc 2, 41-52

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trở về hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lũ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

SUY NIỆM

Mẫu nhiệm Nhập Thể bắt đầu từ tiếng Xin Vàng ở Nadarét. Nadarét

(xem tiếp trang 2)

**Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu:
Giám mục phó giáo phận Bùi Chu**



WHĐ (25.12.2012) – Ngày 24 tháng Mười Hai 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu –hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna– làm Giám mục phó giáo phận Bùi Chu.

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, sinh năm 1954, thụ phong linh mục năm 1999, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc từ năm 2009.

Giám mục chính tòa Bùi Chu hiện nay là Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB, 74 tuổi. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Bùi Chu từ 4-7-2001. ■

(Nguồn: press.catholica.va)

**Đừng chính trị hóa tôn giáo
và thần thánh hóa các thế lực trần gian**

*Bài viết của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI
trên báo Financial Times nhân dịp Giáng sinh 2012*

WHĐ (21.12.2012) – Báo Financial Times, nhật báo nổi tiếng của nước Anh, ngày 19-12 vừa qua đã đăng bài viết của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, nhan đề: “Một thời đại dành cho Kitô hữu dẫn thân vào thế giới”.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: Nhân Đức Thánh Cha vừa xuất bản quyển thứ ba trong bộ tác phẩm “Đức Giêsu thành Nazaret”, ban biên tập Financial Times đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha viết một bài báo về tác phẩm vừa được công bố. Đức Thánh Cha đã nhận lời. Bài báo của Đức Thánh Cha đăng trên tờ Financial Times được coi là một đóng góp độc đáo của ngài vào bầu khí mừng lễ Giáng sinh năm nay, như tờ Financial Times đã phụ chú bài báo bằng chính lời của Đức Thánh Cha: “Giáng sinh là dịp hưởng niềm vui và cũng là cơ hội để suy nghĩ”.

Sau đây là toàn văn bài báo của Đức Thánh Cha.



**Một thời đại dành cho Kitô hữu
dẫn thân vào thế giới**

“Trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Đó là câu Chúa Giêsu trả lời khi được

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

là nơi Ngôi Lời làm người sống phần lớn thời gian. Mái ấm Nadarét thật khác thường, và rất đỗi bình thường. Đây là một gia đình có bầu khí yêu thương, đạo hạnh. Nadarét là trường học đầu tiên huấn luyện Đức Giêsu, chuẩn bị Ngài gánh vác sứ mạng Cha giao sau này. Nadarét là trường dạy cầu nguyện, dạy giáo lý, dạy lao động, dạy yêu thương đến hiến mình cho người khác. Đức Giêsu đã vâng phục kỷ luật của trường này. Ngài đã chấp nhận những vị thầy đầu tiên là cha mẹ, và Ngài đã lớn lên, cứng chạc, trưởng thành, quân bình cả về thân xác, trí tuệ lẫn tâm linh. Con Thiên Chúa đã tập làm người ở Nadarét, và nền giáo dục ở Nadarét đã thành công khi trao cho ta một Giêsu khôn ngoan, đạo đức và nhân hậu, ở tuổi ngoài 30.

Nền giáo dục gia đình được coi là tốt khi giúp con cái mở ra trước những đòi hỏi của Thiên Chúa và tha nhân. “Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà CHA con sao?” Từ năm 12 tuổi, cậu Giêsu đã ý thức mình là Con của Thiên Chúa, Đấng mà cậu triu mến gọi là Cha. Cậu đã sống mối tương quan thân tình độc đáo này và cậu cảm thấy điều đó kéo theo những bốn phận: ở lại trong nhà Cha hay lo việc của Cha. Càng lúc Đức Giêsu càng ý thức về mình, trong tương quan với Cha và trong sự thúc bách của sứ mạng. Con Thiên Chúa cần mẹ cha, cần một mái ấm để lớn lên, nhưng cả mối dây thân thương tự nhiên ấy cũng có lúc phải chịu hy sinh, nếu nó cản trở sứ mạng Cha trao phó. Ta không rõ tại sao cậu Giêsu rất mực khôn ngoan đã ở lại Đền Thờ mà không báo cho cha mẹ. Nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ phải chia tay với Mẹ Maria. Đức Giêsu không chỉ là người con hiếu thảo với mẹ cha, nhưng trên hết và trước hết, Ngài là Con vâng phục CHA. CHA trên trời là ưu tiên vượt trên mọi ưu tiên khác.

Đức Maria không hiểu câu trả lời của Con mình. Dù Mẹ đã nghe bao mạc khải về Con từ Gabriel, Simêon, nhưng những biến cố đời thường vẫn làm Mẹ ngỡ ngàng. Con vẫn là một mẫu nhiệm vừa gần, vừa xa đối với Mẹ. Mẹ không hiểu nổi, không hiểu hết hay không hiểu ngay, nên Mẹ

(xem tiếp trang 3)

Năm 2012 qua các sự kiện tiêu biểu

WHD (27.12.2012) – Kết thúc năm 2012, theo thông lệ, Ban biên tập Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bình chọn 10 sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam:

– Giáo hội toàn cầu:

1. Năm Đức Tin kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II

Qua Tông thư – Tự sắc PORTA FIDEI ngày 11 tháng Mười 2011, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI công bố Năm Đức Tin 2012–2013 của toàn thể Giáo hội Công giáo. Cụ thể, Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng Mười 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào ngày đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 24-11-2013.

Sáng 11-10-2012, tại quảng trường Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chủ tế Thánh lễ Khai mạc Năm Đức Tin. Đồng tế với ĐTC có các Hồng y, Thượng phụ, Giám mục, các Nghị phụ đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Có 14 giám mục trong số 70 vị đã từng là nghị phụ của Công đồng Vatican II. Đặc biệt, hiện diện trong Thánh lễ còn có Giáo chủ Giáo hội Chính thống Bartholomaios I, Thượng phụ Constantinopolis và Tổng Giám mục Rowan Williams, vị đứng đầu Giáo hội Anh giáo.

2. Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13

Sáng Chúa nhật 7-10-2012, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 về Tân Phúc âm hóa.

Thượng Hội đồng kéo dài trong ba tuần (7–28/10/2012).

Hai giám mục Việt Nam tham dự Thượng Hội đồng này là Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết và Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm.

Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tuyên phong Thánh Gioan Avila và Thánh Hildegard Bingen là Tiến sĩ Hội Thánh.

3. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Ngày 2-7-2012, Đức hồng y William Joseph Levada (76 tuổi), Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh và Ủy

ban Thần học Quốc tế đã được Đức Thánh Cha chấp thuận cho từ nhiệm vì đến tuổi nghỉ hưu.

Kế nhiệm ngài trong các nhiệm vụ kể trên là Đức giám mục Gerhard Ludwig Müller (65 tuổi), nguyên giám mục giáo phận Regensburg. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức cha Müller cũng được nâng lên hàng Tổng giám mục.

Đức Tổng giám mục Müller thụ phong linh mục năm 1978 thuộc giáo phận Mainz, nguyên là giáo sư tín lý tại Đại học Ludwig-Maximilians, München. Ngài từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và của Bộ Giáo lý Đức tin.

4. Trang Twitter của Đức Thánh Cha

Đầu tháng 12-2012, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã mở tài khoản riêng trên mạng xã hội Twitter. Ngày 12-12-2012, lễ Đức Mẹ Guadalupe, ĐTC đã gửi tweet đầu tiên –bằng 8 ngôn ngữ (Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Ả Rập và Pháp)– như sau:

“Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng được liên lạc với các bạn qua Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại hồi đáp. Tôi chân thành chúc lành cho tất cả các bạn”.

Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, giải thích: “Sáng kiến này xuất phát từ mong muốn của ĐTC; ngài muốn sử dụng tất cả các cơ hội do các công nghệ truyền thông mới cung cấp trong thế giới ngày nay”.

Cho đến nay, tài khoản Twitter của Đức Thánh Cha đã có hơn 2 triệu follower trong 8 ngôn ngữ.

5. Thêm hai giáo hạt tông nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo

Ngày 1-1-2012 Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã thiết lập một giáo hạt tông nhân cho các nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ muốn trở thành Công giáo. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cha Jeffrey N. Steenson là một cựu giám mục Anh giáo Hoa Kỳ và là giáo sư ở Houston, coi sóc giáo hạt tông nhân mới này. Giáo hạt tông nhân này mang tên Tòa Thánh Phêrô và đặt trụ sở tại Houston, Texas.

Ngày 15-6-2012, thêm một Giáo hạt tông nhân nữa được thiết lập tại Australia. Giáo hạt tông nhân mới này mang tên Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam. Vị bản quyền là cha Entwistle, cũng là một cựu giám mục Anh giáo.

Năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã ban hành Tông hiến Anglicanorum coetibus, nhằm thiết lập các Giáo hạt tông nhân cho phép các cựu tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ một số truyền thống linh đạo và phụng vụ Anh giáo của mình. Giáo hạt tông nhân đầu tiên là Giáo hạt Đức Mẹ Walsingham tại Anh quốc và xứ Wales, được thành lập vào năm 2011.

– Giáo hội Việt Nam:

1. Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Việt Nam

Kỷ niệm 40 thành lập (1972-2012), Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ X tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị như thế được tổ chức tại Việt Nam. Mới đầu, thời gian ấn định là từ 19 đến 24-11-2012, nhưng do Đức Thánh Cha triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 24-11 nên Hội nghị phải dời lại đến ngày 11-12-2012. Hội nghị nhóm họp tại giáo phận Xuân Lộc trong 5 ngày và bế mạc tại giáo phận TP.HCM vào ngày 16-12.

Chủ đề Hội nghị toàn thể lần thứ X của FABC là “Bốn mươi năm FABC: Đáp ứng những thách đố của châu Á”.

2. Giáo hội Việt Nam khai mạc Năm Đức Tin

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã ban hành Tự sắc Porta Fidei, công bố Năm Đức Tin cho toàn Giáo hội Công giáo để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Năm Đức Tin bắt đầu từ 11-10-2012 và kết thúc ngày 24-11-2013.

Hiệp thông với Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam chính thức khai mạc Năm Đức Tin vào sáng 12-10-2012, khi kết thúc Hội nghị Thường niên kỳ II-2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Thanh Hóa. Lễ khai mạc Năm Đức Tin được tổ chức trọng thể tại khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa với sự tham dự của quý Đức cha đang dự Hội nghị, đông đảo quý linh mục tu sĩ từ nhiều giáo phận và hàng chục ngàn giáo dân. Cũng có sự góp mặt một cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại hải ngoại.

Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng ấn định ngày khai mạc năm Đức Tin ở cấp giáo phận là 18-10-2012 và ở cấp giáo xứ là 21-10-2012.

3. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang

Ngày 15-8-2012, tại Thánh địa La Vang - Tổng giáo phận Huế, Đức

Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Đồng tế với Đức cha Chủ tịch có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thế, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và 16 Đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, 1 Đức Viện phụ, cùng với hơn 200 linh mục. Tham dự Thánh lễ đặc biệt này có rất đông tu sĩ nam nữ và khoảng 200 ngàn tín hữu.

4. Phái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội

Chúa nhật 26-2-2012, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ ba với Phái đoàn Việt Nam theo thỏa thuận đã đạt được từ cuộc họp lần trước tại Vatican hồi cuối tháng Sáu 2010. Phái đoàn do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu, cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền Giáo.

5. Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và Tân giám mục giáo phận Phú Cường

Ngày 18-8-2012, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế của Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thế và bổ nhiệm Đức giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế.

Ngày 12-9-2012 tại Nhà thờ chính tòa Phú Cam, Đức tân Tổng giám mục đã cử hành Thánh lễ tạ ơn và khởi đầu sứ vụ mới.

Tại giáo phận Phú Cường, ngày 25-08 đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ giám mục do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường và Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Tân giám mục giáo phận Phú Cường cử hành, cùng với quý giám mục, quý linh mục trong và ngoài giáo phận. Trước đó, ngày 30 tháng Sáu 2012, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Phú Cường của Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tứ. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vẫn cung kính đứng trước mẫu nhiệm bằng thái độ vâng phục của lòng tin và nghiền ngẫm mãi. Mẹ chẳng giữ Con lại trong vòng tay của mình. Mẹ để Con lên đường, Mẹ dâng Con trên Núi Sọ. Chỉ biến cố Phục Sinh mới làm Mẹ thật hiểu Con.

Cha mẹ vừa dùm bọc ấp ủ, vừa tiễn con mình vào đời. Gia đình cung ứng những công dân tốt và tín hữu nhiệt thành. Mỗi đứa con là một mẫu nhiệm cần tôn trọng. Giáo dục là giúp con sống cuộc đời rất riêng của nó. Ước gì mọi bà mẹ đều như Maria, sinh các con như Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao, xin Cha nhìn xuống những gia đình sống trên mặt đất trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng.

Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu, những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dừng đứng.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.

Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất, từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình; nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ hạnh phúc luôn ở trong tâm tay của từng người chúng con. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Dừng chính trị hóa tôn giáo...

hỏi về việc đóng thuế. Tất nhiên, những người đặt câu hỏi có ý gài bẫy Người. Họ muốn buộc Người phải cho biết đứng về phía nào trong cuộc tranh luận chính trị gay gắt về sự cai trị của người La Mã đối với đất nước Israel. Bấy được đặt ra ở đây: Nếu Chúa Giêsu là Vị Cứu tinh-Mêsia được mong đợi từ lâu, chắc chắn Người sẽ chống lại những người La Mã thống trị. Câu hỏi đã được tính toán kỹ lưỡng, để biết Chúa Giêsu có thực sự là mối đe dọa đối với chế độ, hoặc cũng chỉ là kẻ lừa mị dân chúng mà thôi.

Câu trả lời của Chúa Giêsu đã khéo léo đưa cuộc tranh luận lên một bình diện cao hơn, tế nhị đưa ra khuyến cáo dừng chính trị hóa tôn giáo và dừng thần thánh hóa quyền lực nhất thời, cũng như dừng mãi mê làm giàu. Cần phải nhắc nhở những kẻ đang nghe Người nói, rằng Đấng Mêsia không phải là Caesar và Caesar không phải là Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đến để thiết lập một vương quốc ở bậc cao hơn, như Người đã tuyên bố với viên tổng trấn Ponxiô Philatô: “Nước của tôi không thuộc về thế gian này”.

Những trần thuật trong Tân ước về việc Chúa giáng sinh cũng đã truyền đi sứ điệp tương tự. Chúa Giêsu chào đời trong “cuộc điều tra dân số toàn thế giới” theo lệnh của Caesar Augustô, vị hoàng đế nổi tiếng với việc mang Pax Romana (nền hòa bình kiểu La Mã) đến các vùng đất bị người La Mã cai trị. Thế nhưng, hài nhi này, vốn được sinh ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh của đế quốc, đã mang đến cho thế giới một nền hòa bình lớn lao hơn nhiều, một nền hòa bình bao trùm và vượt trên mọi giới hạn của không gian và thời gian.

Chúa Giêsu được giới thiệu với chúng ta là người kế nghiệp vua David, nhưng công cuộc giải phóng Người mang lại cho dân mình không phải là việc đánh đuổi các đạo quân thù địch mà là đánh bại tội lỗi và sự chết đến muôn đời.

Việc Chúa giáng sinh thách thức chúng ta phải xét lại những gì cần được ưu tiên, xem lại các giá trị, nhìn lại cách sống của mình. Hẳn nhiên lễ Giáng sinh là dịp chúng ta tận hưởng niềm vui, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta suy tư, kể cả xét mình. Dịp cuối năm cũng là lúc cho thấy nhiều người đang gặp khó khăn

về kinh tế, vậy chúng ta rút được bài học gì từ cảnh khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của hang đá Bêlem?

Lễ Giáng sinh có thể là dịp chúng ta học hỏi Tin Mừng, học biết Chúa Giêsu không những là hài nhi nơi máng cỏ mà còn là Thiên Chúa làm người. Chính Tin Mừng đã khơi nguồn cảm hứng cho các Kitô hữu trong cuộc sống đời thường và dẫn thân vào các việc trần thế - có thể là tại Quốc hội hay tại thị trường chứng khoán. Các Kitô hữu không thoát ly nhưng cần sát cánh cùng trần gian. Tuy nhiên, khi tham gia chính trị hoặc hoạt động kinh tế, họ cần phải vượt qua mọi loại ý thức hệ.

Các Kitô hữu đấu tranh chống đói nghèo do nhìn nhận phẩm giá tối cao của từng con người đã được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài và ban cho sự sống đời đời. Họ làm việc nhằm đến sự chia sẻ công bình hơn các nguồn tài nguyên của trái đất, vì xác tín mình được Chúa trao phó trông coi mọi thụ tạo được Chúa dựng nên, do đó có trách nhiệm chăm sóc những người yếu ớt và dễ bị xúc phạm nhất. Các Kitô hữu chống lại sự tham lam và bóc lột, bởi tin vào con đường dẫn đến sự sống viên mãn là sống quảng đại và yêu thương quên mình, những điều đã được Đức Giêsu Nazaret dạy bảo và thực thi bằng chính cuộc sống của Người. Niềm tin vào vận mệnh siêu việt của mỗi người đang đặt ra yêu cầu khẩn cấp cho mọi người là phải cố vũ hòa bình và công lý.

Những mục tiêu trên đây được nhiều người chia sẻ, nên sự hợp tác giữa các Kitô hữu và những người khác sẽ càng gặt hái nhiều kết quả. Các Kitô hữu chỉ trả lại cho Caesar chỉ những gì thuộc về Caesar, chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Trong lịch sử đã từng có những lần các Kitô hữu không thể làm theo yêu cầu của Caesar. Từ việc bị buộc phải tôn thờ hoàng đế thời La Mã cổ đại đến những chế độ toàn trị trong thế kỷ vừa qua, các Caesar đã cố chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa. Sở dĩ các Kitô hữu khước từ việc cúi mình trước các thần giả tạo được thời nay xướng xuất, không phải vì một thế giới quan cũ rích, mà chính vì họ không bị lệ thuộc vào những ràng buộc của ý thức hệ, và đồng thời, lại được thúc đẩy

bởi nhãn quan cao quý về vận mệnh con người, khiến họ không thể thỏa hiệp với bất cứ điều gì làm giảm giá trị của nhân quan đó.

Tại Italia, có nhiều hang đá Bêlem được dựng nổi bật trên phong nền hậu cảnh là các phế tích dinh thự La Mã thời cổ đại. Điều này cho thấy biến cố chào đời của hài nhi Giêsu đã đánh dấu sự kết thúc của trật tự cũ, thế giới ngoại giáo, trong thế giới đó những yêu cầu của Caesar hầu như không hề bị tranh cãi. Còn bây giờ nơi đây đã có một vị vua mới. Ngài không trông cậy nơi sức mạnh của các đạo quân, nhưng dựa vào tình yêu.

Ngài mang hy vọng đến cho những ai cũng giống như Ngài: sống bên lề xã hội. Ngài mang hy vọng đến cho những người thấp cổ bé miệng trong một xã hội đầy xáo trộn và bấp bênh. Từ máng cỏ, Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy sống như những công dân của Nước Trời, một vương quốc mà mọi người thiện chí đều có thể góp phần xây dựng trên trái đất này. ■

Bênêdictô XVI

(Nguồn: *Financial Times*)

Đức giáo hoàng ân xá cho cựu quản gia Paolo Gabriele

WHĐ (23.12.2012) / VIS – Sáng hôm qua, 22-12-2012, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã công bố Thông cáo sau đây:

“Sáng nay Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã đến thăm ông Paolo Gabriele tại nhà tù để xác nhận ngài tha thứ cho ông và đích thân báo cho ông biết ngài chấp thuận lời thỉnh cầu xin được ân xá của ông, qua đó tha án tù giam dành cho ông. Đây là một cử chỉ hiển phụ đối với người mà Đức giáo hoàng đã chia sẻ mối tương quan thân tình hằng ngày trong nhiều năm”.

“Sau đó ông Gabriele đã được ra khỏi nhà tù và trở về nhà. Vì ông không được tiếp tục công việc trước đây và cư trú ở Vatican, nên Tòa Thánh – tin tưởng rằng ông đã thành tâm hối cải–, muốn tạo cho ông cơ hội trở về cuộc sống gia đình một cách thanh thản”. ■

(VIS, 22-12-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf
